

Thử Tìm Một Vài

Phương Thức Để

Phụ Trách Là Thứ

Cho Hữu Hiệu

BỮU HIỆP

LTAHCC đã phát hành được hơn 10 năm; người đọc LT trong AHCC hay ngoài AHCC đã phát biểu ý kiến hoan nghênh nhiều bài viết trong LT.

Qua kinh nghiệm của 10 năm, và dựa trên ý kiến của nhiều AHCC, thử tìm một vài phương cách để phụ trách LTAHCC cho hữu hiệu.

1.- Đề cử người phụ trách:

Ít AH nào can đảm đứng ra xung phong đảm nhận phụ-trách LT cả, vì phụ-trách LT đòi hỏi trước hết rất nhiều thì giờ, sau nữa, trách-nhiệm cũng có phần nặng nề khi LT không ra đúng kỳ hạn; in sai in thiếu; dấu trật dấu đúng; bài ít, bài nhiều v.v...

Người nào đứng ra phụ trách LT là cả một thiện-chí; bao nhiêu tâm trí để vào LT, chỉ cốt mong sao nối vòng giây liên-lạc ái-hữu giữa các kỹ sư, các bằng-hữu xa gần mà khoảng nửa cuộc đời mình đã cùng làm việc chung với nhau trong cùng một nghề-nghiệp. Bởi vậy khi một người đứng ra phụ trách LT đã "mệt mề" vì LT trong khoảng một thời-gian nào đó, thì nên tìm người "kế vị". Trong một phiên họp định kỳ, đề cử một số người đứng ra đảm nhận LT., vùng này qua vùng nọ, khi Louisiana, khi California, lúc Canada, lúc Úc Đại Lợi, rồi dần dần, cũng có một người "vì đại cuộc" đứng ra nhận-lãnh phụ-trách LT, kết quả có tốt đẹp hay không còn tùy thuộc người phụ-trách kế-vị.

2.- Phụ-trách LT. làm tất cả.

Phụ trách LT. là người đứng ra làm tất cả mọi việc, nhận bài vở, sắp xếp bài vở, nhận thư-tín bốn phương, trả lời thư-tín bốn phương; xem lại

tồn quỹ, kêu gọi đóng góp; lựa chọn nhà in, lo việc quan-hôn táng-tế; phổ-biến tin-tức; khuyến-khích những AH mới đặt chân đến bến bờ Tự Do bắt đầu một lối sống mới lặn lội, song có hơi thở nhẹ nhàng; an-ủi những AH mới gặp một vài đau đớn ê chề khi người thân vừa mới lìa đời; ca-ngợi những AH đã thành-công trong sự-nghiệp mới; đề-cao gia-đình một AH vừa mới có con cái đỗ đạt... v.v..

Nếu ở một địa phương có 5, 7 AH cùng trú-ngụ, không lẽ PTLT xách thư-tín đến nhà của AH gần đó, hay gửi thư-tín đến để nhờ trả lời hộ, hay thường xuyên điện thoại đến một AH để nhờ viết thư chia buồn hay chung vui.

Tóm lại, Phụ-trách LT là người đảm nhận tất cả.

3.- Liên lạc giữa PTLT và AHCC

a) Tất cả thư từ nhận được của AH từ các phương xa, cần nên được trả lời càng sớm càng hay. AHCC gửi thư đến cho PTLT là có vài điểm thắc mắc hay vài ý-kiến đề-nghị cần được giải-đáp và hồi âm sớm để khỏi chờ đợi.

b) AHCC gửi bài vở để đăng vào LT cần được phúc-đáp ngay là bài vở sẽ đăng vào LT số mấy.

Nếu bài không đăng được vì quá dài, hay thiếu hấp dẫn đa số, thì nên lựa lời trả lời để cho được vui vẻ cả lòng, song cũng cố gắng đăng một vài điểm nào đó của AH trong LT tới để thấy rõ là AH ấy cũng lưu tâm đến LT.

c) Các chi-phiếu của AH gửi đến nên được trả lời đã nhận và nên bỏ vào chương mục càng sớm càng tốt.

Sẵn khi trả lời nhận được chi

phiếu, nên thêm vào thư vài hàng thăm hỏi sức khoẻ và nhờ viết bài v.v...

Phương cách hay nhất là công việc ngày nào xong ngày nấy.

Đi làm về thấy 3 LT của AH các nơi gửi về thì ăn cơm tối xong, chuyện trò với gia-đình xong, rảnh ngồi lại bàn viết trả lời ngay 3 LT đó. Dùng 1 giấy carbon lưu lại 1 bản sao, để sau này góp lại gửi cho nhà in đăng vào mục thư-tín AH bốn phương.

Nếu để thư các nơi dồn dập gửi về nhiều quá, thì sinh ra biếng nhác, rồi có thể không làm xuể được và vất luôn thư "cho được việc".

4.- Bài vở đóng góp cho LT.

AHCC đâu có phải là tay chuyên nghiệp viết bài. Lâu lâu có vài AH có sẵn "Hào hoa phong nhã", có được "thiên phú", có được "kinh nghiệm sống" của cuộc đời, có niềm "cảm hứng" dồi-dào, viết cho vài bài, mình đọc là thấy thích-thú rồi. LTAHCC chú-trọng ngang nhau mục thư-tín của AH và mục bài vở đăng trong LT. PTLT nên thường-xuyên viết thư đến cho các AH ở xa để khuyến-khích viết bài, cho vài cảm-tưởng, nói chuyện "Trời Trăng mây nước", như vậy là có bài rồi.

5.- Ban Biên-Tập rường cột của LT

Trong số AHCC, có những tay viết bài rất dễ-dàng, ngồi vài giờ là xong một bài, lời văn lời thư thao-thao bất-tuyệt. Những AHCC này là rường cột, là ban biên-tập của LT.

Danh-sách ban biên-tập LT này cần được chạy ở trang 2, sau hình bìa trang 1.

LT số 36 sẽ đề nghị tạm đăng Ban Biên-Tập AH như thế này, lần lần có thể thêm bớt tùy thời-gian hay tùy theo yêu cầu:

Ban Biên Tập LTAHCC

AH Ngô Trọng Anh, Trần Sĩ Huân, Bửu Đôn, Ngô Nắm, Bửu Hạp, Đào Trọng Cương, Nguyễn Thiệp, Lê Khắc Thí, Nguyễn Mạnh Hoàn, Lê Ngọc Diệp, Khúc Đán, Nguyễn Văn Tiễn, Nguyễn Văn Hiến, Trịnh Ngọc Sanh, Nguyễn Thanh Lâm, Trần

Mộng Châu, Thu Nga, Nguyễn Hữu Tuấn, Trình Hữu Dục, Nguyễn Quang Bê, Nguyễn Đức Sứy, Nguyễn Tấn Thọ, Bùi Đức Hợp, Mai Văn Ký, Nguyễn Xuân Mộng, Hoàng Đình Cang, Trần Công Thiện, Lê Tiêm, Vi Dạ, Phan Ngọc Cơ, Trần Đức Thuận, Trương Như Nguyên, Bửu Hiệp và tất cả AHCC khắp nơi.

Lá thư số 36 cũng sẽ đề nghị một số AH vào các thành phần đại-diện ở trang 2 của lá thư, sau này thêm bớt, tùy nhu cầu, tùy đề-nghị, tùy ý-thích v.v... Đại diện các vùng tùy hứng mời các AH trong vùng họp bạn để siết giây thân-ái.

Mỗi LT phát-hành, 30 người trong Ban Biên Tập cho gửi đến mỗi người 1 bài, cộng với bài vở của AHCC bốn phương thì bài vở sẽ có dồi dào và LT phải đáp-ứng điều 6 dưới đây.

6.- Lá thư cần được phát-hành định kỳ và đúng kỳ.

Nên định thời-kỳ phát-hành LT cho đúng-đắn và cho đúng hạn. Có thể định thời gian như thế này:

Phát-hành lần 1 trong năm : 15 tháng 1
Phát-hành lần 2 trong năm : 15 tháng 4
Phát-hành lần 3 trong năm : 15 tháng 7
Phát-hành lần 4 trong năm : 15 tháng 10

LT sẽ được phát hành 3 tháng 1 kỳ; mỗi năm phát-hành 4 lá thư.

Bài vở dầu ít, dầu nhiều cũng cho phát-hành LT như thường lệ theo đúng kỳ hạn. LT của các Hội kỹ sư ASCE địa-phương hay County Engineers of California chỉ vốn vẹn có 4 trang thôi thì sao đâu, song họ cho phát-hành LT rất đều đặn, đúng ngày giờ là LT ra ngay.

7.- Điện-thoại ở xa.

Nếu có AH nào ở xa gọi về trong khi phụ-trách LT đi vắng, thì khi về nên gọi điện-thoại hỏi-âm lại ngay. AH gọi điện-thoại cho người phụ trách là có việc cần.

Người phụ-trách LT lạng-thình hay viết thư hỏi han, thì mất cả thời gian tính. Có hỏi âm điện-thoại mới chúng tỏ người phụ-trách lưu tâm đến AH.

Xin đơn-cử 2 trường-hợp sau đây trong nhiều trường-hợp khác không nêu ra:

Trường hợp thứ 1:

Anh Nguyễn Thái Hai ở Minnesota điện-thoại cho tôi hỏi thăm bài viết của con gái Anh chị là Cô Hồng Anh đã đăng trong LT số 35 chưa. Tôi đi vắng - khi về, nhận được tin nhắn, tôi điện-thoại cho anh Hai ngay, và cho Anh rõ bài của Cô Hồng Anh đã được đăng vào LT số Xuân Bình Dẫn và Anh sẽ nhận được LT này trong 2 tuần lễ nữa. Sau đó, tôi viết thư thăm hỏi Anh chị Hai và yêu cầu viết bài để đăng vào LT số 36. Anh chị Hai vui vẻ hứa sẽ làm việc đó và viết cho tôi 1 bức thư như sau:

"Từ ngày Anh Bửu Hiệp phụ-trách LT, gia-đình tôi thấy nó tràn nhựa sống. Nhà tôi hỏi Anh Hiệp tuổi tác bao nhiêu mà xem thấy tràn nhựa sống thế? (Sau khi nhận của Anh mấy thư) và đến khi đọc bài "Quần Vợt" thì năng hiểu là anh đây nhựa sống là phải. Chưa nhận được LT xuân, những chắc là các số sau sẽ có nhiều hấp dẫn."

Trường hợp thứ 2:

Anh Trịnh Thành ở San Bernardino điện-thoại cho tôi và vì tôi không có nhà, nên con tôi nhờ Anh Nguyễn Quang Bê trả lời hộ. Anh Thành hỏi thăm sao bản địa-chỉ đính kèm LT 33 & 34 không có tên anh, nên Anh không nhận được LT.

Khi về tôi điện-thoại lại cho Anh Trịnh Thành, giải-đáp thắc mắc của Anh và gửi ngay cho Anh LT khác để thay thế. Sau đó, Anh Thành mời tôi ghé nhà thăm chơi khi có dịp xuống L.A.

8.- Yểm-trợ LT

Khi AH yểm-trợ LT và mỗi kỳ LT phát-hành, cần đăng tên họ và số tiền yểm-trợ cẩn-thận. Nếu nhà in để sai tên họ nên điều-chỉnh lại trong LT kế tiếp.

9.- Dấu chữ Việt

Chữ Việt mà thiếu dấu hay bỏ dấu sai là một việc làm của nhà in đáng than-phiền nhất.

Nếu ngân-khoản được yểm-trợ đầy đủ thì việc chọn lựa nhà in có tinh-thần trách-nhiệm để trình bày và in LT cho "được mắt" thiết-nghĩ cũng không khó gì.

10.- Gửi thư đi giá hạ (bulk rate)

LT đã bắt đầu gửi đi theo thể thức bulk rate. Gửi LT Xuân Bình Dẫn số 35 đi 50 Tiểu bang Huê Kỳ (trừ Pháp, Úc, Canada) chỉ tốn 27 xu một LT. Nếu không có bulk rate, phải trả \$1.10 một LT.

11.- Báo cáo với AHCC

Vì gửi thư có giá hạ, nên thỉnh-thoảng cần báo cáo với AHCC công việc đang tiến-hành. Ba tháng đợt LT gửi về thì quá lâu. Nhiều khi LT ra năm, sáu tháng 1 lần, không đúng định-kỳ, có AHCC tưởng rằng LT đã chết từ lâu. Bởi vậy, thỉnh thoảng, có việc gì xảy ra, nên có thư báo cáo cho AH được rõ, xin ý-kiến AH, đôn-đốc AH, yêu-cầu AH, động-viên tinh-thần AH, làm cho AH khắp năm châu thấy rằng vẫn có giây gắn bó, níu kéo AH về với Phụ-Trách LT, hay nói một cách khác, về với Tập-thể AHCC.

12.- Nữ AHCC tham-gia viết bài

Trong LT số 33 & 34, AH Hoàng Văn Chí đã viết 1 đoạn ở trang 17 trong bài "Văn Hóa và Dân Tộc" "lệnh ông không bằng công bà" và đề-cao vai-trò của người phụ-nữ trong Gia-Đình cũng như ngoài Xã-Hội. AH Hoàng Văn Chí nhắc lại đoạn Bà Trưng Trắc, khi chồng bị Tô-Định giết, liền đánh công để huy-động binh-sĩ và đã thành-công việc huy-động này. Trong 10 năm qua, LTAHCC chỉ thấy toàn là Nam AHCC viết bài mà thôi.

LTAHCC quên rằng có nhiều Nữ AHCC viết bài hay đáo-đề.

Xin đọc các bài thơ của Chị Nguyễn Hữu Tuấn (MA) và bài họa lại của Chị Lương Sĩ Phu (CA), xin đọc lá thư của Chị Trần Văn Anh (Australia) trong mục thư-tín, xin đọc bài làm Bûche de Noel của Chị Trình Hữu Dục (CA), v.v.... những bài thơ và bài chỉ cách làm bánh chẳng khác gì những thi-sĩ có thơ đăng trong Báo Văn-Nghệ Tiên-Phong, hay bài Gia-chánh của Bà Hoài-Hương trong mục